



จดหมายข่าวประจำ เดือน เมษายน 2563
องค์การบริหารส่วนตำบลจานลาน อำเภอนา จังหวัดอำนาจเจริญ



วิสัยทัศน์

จานลานเมืองน่าอยู่ มุ่งสู่เกษตรอินทรีย์
รายได้ดี ประเพณีเลิศล้ำ น้อมนำธรรมมาภิบาล



รับทราบข้อมูลข่าวสาร

www.janlan-acr.go.th

Facebook .obtjanlan

ติดต่อสอบถามโทร 045-525-969



วันที่ 2 เมษายน 2563 เวลา 10.00 น. นายอาจ ทนงค์นายก อบต.จางลาน ได้ประชุมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ อบต.จางลาน เพื่อหาแนวทางในการป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา Covid 19 ในเขตพื้นที่ตำบลจางลาน โดยที่ประชุมมีแนวทางในการป้องกัน 3 ด้าน 1. ด้านการประชาสัมพันธ์ จะมีรถกระจายเสียงและป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ให้ความรู้และแนวทางป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา covid ทุกหมู่บ้านในพื้นที่ตำบลจางลาน 2. ด้านการตั้งจุดคัดกรองวัดไข้ ในสำนักงาน อบต.จางลาน จะมีเจ้าหน้าที่คัดกรอง วัดไข้ บุคลากร อบต.จางลานและประชาชนผู้มาติดต่อราชการ ส่วนในชุมชนจะมีจุดด้านชั่วคราวคัดกรองผู้เดินทางเข้ามายังพื้นที่ตำบลจางลาน 2

จุดที่ 1. ทางเข้าบ้านสร้อย (บริเวณอนามัยบ้านสร้อย) จุดที่ 2 .สี่แยกบ้านอู่มยาง ต.จางลาน อ.พนา จ.อำนาจเจริญ 3. ด้านการจัดหาอุปกรณ์ในการป้องกันโรค ฯ จะสนับสนุนเจ้าหน้าที่สาธารณสุข อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน เจ้าหน้าที่ อบต.จางลาน ในการลงพื้นที่ และจุดบริการสาธารณะ เช่น เครื่องวัดอุณหภูมิ ถุงมือ หน้ากากครอบพลาสติก เจลล้างมือ แอลกอฮอล์ และอุปกรณ์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง อบต.จางลาน ขอความร่วมมือกับประชาชนทุกท่านหยุดเดินทางออกนอกพื้นที่หากไม่มีความจำเป็น งดการจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ ให้สวมใส่หน้ากากทุกครั้งที่ออกจากบ้าน หากมีประชาชนที่เดินทางมาจากต่างจังหวัด ให้ ผู้นำหมู่บ้านและอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านดูแล และเฝ้าระวังจนครบ 14 วัน



วันที่ 10 เมษายน 2563 เจ้าหน้าที่ อบต.จางลาน ออกฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโรคเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของของไวรัสโควิด-19 ตามโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านอู่มยาง วัดสว่างบ้านอู่มยางตามนโยบายของทางรัฐบาลที่ได้ประกาศราชกิจจานุเบกษา



เพื่อให้ผู้นำท้องถิ่นนั้นเป็นคณะกรรมการในการกำกับดูแลเรื่องดังกล่าวนี้อย่างใกล้ชิดเพื่อให้ประชาชนได้เกิดความสบายใจ โดยจะดำเนินการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโรคให้ครบทุกหมู่บ้านในเขตพื้นที่ตำบลจางลาน



ที่ 1 เมษายน 2563 เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้
ตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ประชาชนเกี่ยวกับมาตรการการป้องกัน
หัตถ์โรค COVID-19 ถือว่าจำเป็นและสำคัญยิ่ง ด้วยการดูแลรักษา
กายให้แข็งแรง ออกกำลังกายเพื่อมิให้ป่วย การป้องกันตนเอง เช่น



หลีกเลี่ยงการเดินทางไปในประเทศที่มีภาวะเสี่ยง หรือสถานที่ที่มีคน
พลุกพล่าน การล้างมือให้สะอาดอย่างถูกต้อง ทั้งด้วยแอลกอฮอล์เจลหรือ สบู่
การสวมหน้ากากอนามัยอย่างถูกวิธี การไม่นำเอามือมาป้ายหรือ จับหน้า
การสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในการดูแลและป้องกันตนเองให้แก่
ประชาชนในพื้นที่เพื่อเป็นการเฝ้าระวัง ป้องกันโรคได้เป็นอย่างดี โดย
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารและแนวทางในการ
ปฏิบัติตน



วันที่ 15 เมษายน 2563 เวลา 09.30 น. นายอาจ ทนงค์ นายก อบต.จางนลาน พร้อมเจ้าหน้าที่ อบต.จางนลาน ผู้นำ
หมู่บ้าน อาสาสมัครสาธารณสุขชุมชนและชาวบ้านจางนลาน ได้ร่วมกิจกรรมทำความสะอาดบริเวณวัดทุ่งสว่างเพื่อเป็น
การฆ่าเชื้อโรค และมอบเจลล้างมือเพื่อใช้สำหรับประชาชนที่เดินทางมาทำบุญที่วัด โดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อมได้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติตนของประชาชนในช่วงการเกิดโรคระบาด Covid 19 และมีการมอบ
ป้ายประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนสวมใส่หน้ากากอนามัยเวลาเดินทางออกจากบ้าน โดยได้ติดไว้ที่ร้านค้า





เวลาประมาณ 14.00 น.ของวันที่ 15 เมษายน 2563 ได้รับแจ้งจากชาวบ้านหนองหัวลิง ม.15 ต.จวนลาน อ.พนา จ.อำนาจเจริญ ว่าได้เกิดเพลิงไหม้บริเวณทุ่งนา และไร่อ้อย ของชาวบ้าน เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้นำรถดับเพลิงพร้อมเจ้าหน้าที่ออกไปช่วยเหลือชาวบ้านโดยใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง จึงสามารถควบคุมเพลิงไว้ได้



ปัจจุบันปรากฏปัญหาหมอกพิษทางอากาศจากค่าปริมาณฝุ่นละอองสูงเกินมาตรฐานอย่างต่อเนื่องในหลายพื้นที่ทั่วประเทศ ซึ่งปัญหาดังกล่าวเกิดจากการเผาในที่โล่ง ทำให้มีการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองและเขม่าควันเป็นพื้นที่กว้างส่งผลกระทบต่อด้านสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของประชาชน นอกจากนี้การเผาในที่ป่าไม้ยังก่อให้เกิดปัญหาไฟป่าลุกลามสร้างความเสียหายต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างรุนแรง



วันที่ 22 เมษายน 2563 คณะผู้บริหารเจ้าหน้าที่ อบต.จวนลานและประชาชนบ้านนาโนน ร่วมกิจกรรมทำความสะอาดฆ่าเชื้อโรคเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาโควิด 19 ณ วัดบ้านนาโนน พร้อมทั้งได้นำเจลล้างมือถวายพระ



วันที่ 24 เมษายน 2563 คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ อบต. งานลานและประชาชนบ้านงานลาน ร่วมกิจกรรมทำความสะอาดฆ่าเชื้อโรคเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาโควิด 19 ณ วัดป่าหลวงปู่หลังกำ บ้านงานลาน



วันที่ 28 เมษายน 2563 สภาองค์การบริหารส่วนตำบลงานลาน ได้ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 เพื่อแจ้งให้ทราบแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) แก้ไข ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2563 การเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงฯ ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงฯ ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2563



สารน่ารู้

การจัดพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ มีมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลายซึ่งจะกระทำที่ท้องสนามหลวง ประกอบด้วย 2 พระราชพิธี คือ พระราชพิธีพืชมงคลและพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ พิธีพืชมงคล เป็นพิธีทำขวัญเมล็ดพืชพันธุ์ต่าง ๆ เช่น ข้าวเปลือกเจ้า ข้าวเหนียว ข้าวฟ่าง ข้าวโพด ถั่ว งา เผือก มัน เป็นต้น ฯลฯ มีจุดมุ่งหมายที่จะให้เมล็ดพันธุ์เหล่านั้น ปราศจากโรคภัย และให้อุดมสมบูรณ์เจริญงอกงามดีพิธีแรกนาขวัญ เป็นพิธีเริ่มต้นการไถนาเพื่อหว่านเมล็ดข้าว มีจุดมุ่งหมายที่จะให้เป็นอาณัติสัญญาณว่า บัดนี้ฤดูกาลแห่งการทำนาและเพาะปลูกได้เริ่มขึ้นแล้ว

ประวัติ วันพืชมงคล



พิธีแรกนา หรือ พระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ เป็นพระราชพิธีที่มีมาแต่โบราณตั้งแต่ครั้งสุโขทัย ในสมัยนั้นพระมหากษัตริย์ไม่ได้ลงมือไถนาเอง เพียงแต่เสด็จฯ ไปเป็นประธานในพระราชพิธีเท่านั้น เมื่อถึงสมัยกรุงศรีอยุธยาพระมหากษัตริย์ไม่ได้เสด็จฯ ไปเป็นองค์ประธาน แต่จะมอบอาญาสิทธิให้โดยทรงทำเหมือนอย่างออกอำนาจจากกษัตริย์ และจะทรงจำศีลเจี๊ยก 3 วัน ซึ่งวิธีนี้ได้ใช้ตลอดมาถึงปลายสมัยกรุงศรีอยุธยา

ต่อมา สมัยรัตนโกสินทร์ในรัชกาลที่ 1 ได้โปรดให้ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่เป็นผู้ประกอบพระราชพิธีแรกนาขวัญแทนพระองค์ และมีได้ถือว่าเป็นพิธีหน้าพระที่นั่ง เว้นแต่เมื่อมีพระราชประสงค์จะทอดพระเนตร สถานที่ประกอบพิธีในตอนแรก ๆ จึงไม่ตายตัว แล้วแต่จะทรงกำหนดให้ ครั้นในสมัยรัชกาลที่ 4 โปรดเกล้าฯ ให้จัดพิธีสงฆ์เพิ่มขึ้นในพระราชพิธีต่าง ๆ ทุกพิธี ดังนั้น “พระราชพิธีพืชมงคล” จึงได้เริ่มมีขึ้นแต่บัดนั้นมา โดยได้จัดรวมกับพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ และมีชื่อเรียกรวมกันว่า “พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ”

พระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ แต่เดิมมาทำที่ทุ่งนาพญาไท เมื่อได้มีการฟื้นฟูพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญขึ้นใหม่ จึงจัดให้มีขึ้นที่ท้องสนามหลวง ทั้งนี้ วันแรกนาขวัญเป็นวันสำคัญของชาติ คณะรัฐมนตรีมีมติให้หยุดราชการ 1 วัน และมีประกาศให้ชักธงชาติตามระเบียบทางราชการ

ที่ปรึกษา

คณะผู้จัดทำ

นายอาจ ทนงค์ นายองค์การบริหารส่วนตำบล
 นายยุทธชิตนโคตรพงษ์ รองนายก องค์การบริหารส่วนตำบล
 นายเลิศ รอบโลก รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
 นายเจริญชัย มหา เลขาณุกรนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
 นายเอกเทพ เอกทัศน์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รก.แทน
 ปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลจางานลาน

นายเอกเทพ เอกทัศน์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รก.แทน
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจางานลาน
 นางชนกพร หนูสิน ผู้อำนวยการกองคลัง
 นายจรัสพล อามทอง หัวหน้าสำนักปลัด
 นางอุรวรรณ จรรยาเลิศ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์
 จัดพิมพ์โดย
 นางอุรวรรณ จรรยาเลิศ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์